

## คำอธิบายเพิ่มเติมเป้าหมายใหม่

ลำดับที่ 1 ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของบุคคล กลุ่ม ครอบครัว ชุมชนที่เป็นเป้าหมายในการทำงานด้านสวัสดิการและบริการทางสังคมของหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะนำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันและพึ่งพาตนเองได้

### แนวทางการออกแบบโครงการและกิจกรรม

มุ่งเน้นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการ และบริการทางสังคมของกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน โดยลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย

ลำดับที่ 2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อร่วมพัฒนาสังคม

### แนวทางการออกแบบโครงการและกิจกรรม

มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งที่มีผลการทำงานด้านการพัฒนาคนและสังคม และที่มีความสนใจด้านการพัฒนาคนและสังคม ให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาคนและสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยภาคีเครือข่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจมีการเชื่อมโยงเป้าหมายหรือกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเป็นผู้นำทางสังคม (ผู้นำการพัฒนาด้านสังคม)

ลำดับที่ 3 ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาสังคมที่เป็นวาระสำคัญ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขับเคลื่อนบทบาทการเป็นผู้นำทางสังคมโดยการชี้แนะและเฝ้าระวังทางสังคม

## แนวทางการออกแบบโครงการและกิจกรรม

มุ่งเน้นการทำงานต่อกลุ่มเป้าหมายของปัญหาสังคมที่เป็นวาระทางสังคมที่สำคัญในเชิงป้องกันและ  
เฝ้าระวัง โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเน้นการทำงานในเชิง  
รุก มุ่งค้นหาปัญหาสังคม/ ชี้นำทางสังคมและเฝ้าระวังปัญหาที่เป็นอุบัติการณ์ใหม่

ลำดับที่ 4 ประชากรกลุ่มเฉพาะทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ  
ความมั่นคงในชีวิต

วัตถุประสงค์ 1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพประชากรกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม  
เปราะบางภายใต้การทำงานเชิงบูรณาการประเด็นการพัฒนาเพื่อมิให้มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

## แนวทางการออกแบบโครงการและกิจกรรม

มุ่งเน้นการส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางทั้งในมิติ  
เศรษฐกิจ การมีรายได้และการพึ่งพาตนเองได้ หรือในมิติทางสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการ  
จัดการด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต เช่น ระบบการดูแลทางสังคม นวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริม  
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือกลไกความร่วมมือที่มุ่งพัฒนาประชากรกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะในทุกช่วงวัย